

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เส้นด้ายของความผูกพันยึดมั่นของลูกควรจะตัดขาดจากทุกหนแห่ง เพราะเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน อย่าได้กระทำสิ่งใดที่เป็นบาปที่จะประณามชื่อเสียงของสกุลบราห์มิน
- คำถาม:** พ่อมีความยินดีอย่างมากที่จะเห็นลูกคนใด? ลูกคนใดที่หลอมรวมอยู่ในดวงตาของพ่อ?
- คำตอบ:** พ่อมีความยินดีที่จะเห็นลูกๆ ผู้ที่จิตใจผู้อื่นที่จะให้ความสุขและผู้ที่มิมีประโยชน์ต่องานรับใช้ ลูกที่สติปัญญาของพวกเขาคงอยู่ในสำนึกว่าพวกเขาพูดและรับฟังบาริผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่อยู่อย่างหลอมรวมในดวงตาของบาริ บาริพูดว่า พ่อมีความรักอย่างมากต่อลูกๆ เหล่านั้นที่ทำงานรับใช้ของพ่อ พ่อจดจำลูกเช่นนั้น

โอมชานติ ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานเข้าใจว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าของพ่อ ท่านคือพ่อและคือผู้เดียวที่สอนลูกในรูปของครูด้วยเช่นกัน พ่อเดียวกันคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูกด้วยเช่นกัน ท่านคือผู้เดียวที่นำลูกกลับไปกับท่านด้วยเช่นกัน ท่านได้ชี้หนทางที่ง่ายดายอย่างมากแก่ลูกด้วย ขณะที่กำลังทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ท่านก็ไม่ปล่อยให้ลูกลำบากตรากตรำ ที่ไหนก็ตามที่ลูกไป ไม่ว่าลูกจะไปทางไหน ขณะที่ลูกเดินเห็นและเคลื่อนไหวไปมา เพียงแต่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ถึงอย่างไรลูกก็คิดว่าตนเองเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว แต่บาริก็ยังคงบอกลูกให้มีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณ ให้ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เราคือดวงวิญญาณและเรานำร่างกายมาใช้เพื่อเล่นบทบาทของเรา หลังจากที่เล่นบทบาทของเราในร่างกาย เราก็กายร่างนั้นและรับอีกร่างหนึ่ง บางคนมีบทบาทที่จะเล่นถึง 100 ปี บางคนมีบทบาทเป็นเวลา 80 ปี และบางคนเป็นเวลา 2 ปี และบางก็มีบทบาทเป็นเวลา 6 เดือน บางคนก็ตายทันทีหลังจากที่เกิดออกมา บางคนตายแม้กระทั่งอยู่ในครรภ์ก่อนที่จะเกิดออกมา มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนในการกลับมาเกิดใหม่ที่นี่ และการกลับมาเกิดใหม่ในยุคทอง การเกิดที่นี่โดยผ่านครรภ์ ที่ถูกเรียกว่ากรงขังของครรภ์ ไม่มีกรงขังของครรภ์ในยุคทอง ที่นั่นไม่มีการกระทำที่เป็นบาปใดๆ ไม่มีอาณาจักรของราวันอยู่ที่นั่น พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกผ่านร่างนี้ ดวงวิญญาณของร่างนี้ก็กำลังรับฟังด้วยเช่นกัน เป็นพ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้เดียวผู้ที่ไม่มีย่างกายของตนเองผู้ที่พูดความรู้นี้ ท่านเรียกว่าชีวาเสมอ เช่นที่ท่านอยู่เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ท่านก็อยู่เหนือการนำรูปและนามมากมายมาใช้ด้วยเช่นกัน ท่านได้ชื่อว่าสะดาชีวา(ชีวาที่สม่ำเสมอ) ท่านคือชีวาตลอดไป ท่านไม่มีชื่อทางร่างกาย แม้ว่าท่านจะเข้ามาในร่างกายของผู้นี้ ชื่อของร่างของผู้นี้ก็ไม่ได้ใช้กับท่าน ของลูกคือการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่การสละละทิ้งของพวกเขานั้นมีขีดจำกัด พวกเขาเปลี่ยนชื่อของพวกเขาเช่นกัน บาริได้ให้ชื่อที่ไพเราะมากมายแก่ลูกด้วยเช่นกัน ตามละครลูกมากมายที่เคยได้รับชื่อเหล่านั้นก็ได้หายไปแล้ว พ่อคิดว่า เมื่อพวกเขาเป็นของพ่อ พวกเขาจะอยู่ที่นั่นเสมอ พวกเขาจะไม่หย่าขาดจากพ่อไปด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาก็ได้จากไป และดังนั้นจะมีประโยชน์อะไรในการให้ชื่อใหม่แก่พวกเขา? ชันยาสีบางคนเช่นกันกลับไปบ้านและก็เริ่มที่ใช้ชื่อเก่าของเขาอีกครั้ง พวกเขากลับบ้าน มันไม่ใช่เพราะพวกเขากลับาสละละทิ้งแล้วพวกเขาจะไม่ได้จดจำเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรของพวกเขา ฯลฯ บางคนก็เฝ้าแต่จดจำเพื่อนฝูงและญาติมิตรทั้งหมดของเขา ฯลฯ พวกเขาติดกับในความผูกพันยึดมั่นของเขา เส้นด้ายของความผูกพันยึดมั่นของพวกเขาก็ยังคงผูกอยู่ บางคนก็สามารถตัดสายใยของพวกเขาได้อย่างเร็วมาก สายใยเหล่านั้นต้องถูกตัดขาดอย่างแน่นอน พ่อได้อธิบายแล้วว่าในเวลาอันนี้ลูกต้องกลับบ้าน พ่อเองนั้นนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้ บาริกำลังบอกลูกเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วยเช่นกันในเช้าวันนี้มีเพลงที่ร้องว่า “จิตใจของฉันทันรู้สึกมีความสุขอย่างมากเมื่อฉันได้พบท่าน” เพราะเหตุใด? เพราะลูกหลอมรวมในดวงตาของบาริ ถึงอย่างไรดวงวิญญาณก็เป็นแสงอยู่แล้ว เมื่อพ่อเห็นลูกๆ บางคน ท่านก็มีความสุขอย่างมาก ลูกเช่นนั้นดีมาก พวกเขาดูแลศูนฺย มีบางคนทีหลังจากได้กลายเป็นบราห์มินก็ซ่องแหวะในกิเลส พวกเขาไม่เชื่อฟัง พ่อที่มีความยินดีที่ได้เห็นลูกที่มีประโยชน์ในงานรับใช้ด้วยเช่นกัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า ผู้นั้นได้เปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ที่ประณามชื่อเสียงของสกุลนี้ พวกเขาประณามชื่อเสียงของสกุลบราห์มิน ท่านเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกๆ ว่า อย่าได้ติดกับในรูปและนามของผู้ใด สิ่งนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ที่ประณามชื่อเสียงของสกุลในลักษณะครั้งหนึ่ง และแล้วจากครั้งหนึ่งก็กลับมาจบลงด้วยเช่นกัน พวกเขาเองเขียนว่า บารินั้นได้ตกลงมา ฉันทำให้ใบหน้าของฉันทันเกลียด มายาหลอกลวงฉัน พายุของมายามากมายเข้ามา พ่อพูดว่า การใช้ดาบของตัณหาราคะหมายถึงการทำให้เกิดความทุกข์ซึ่งกันและกันด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองจึงให้พวกเขาจึงทำสัญญา บางคนแม้กระทั่งเขียนจดหมายยาวๆ ด้วยเลือด แต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันนี้ก็ พ่อพูดว่า โอ มายา! เธอมีพลังเหลือเกิน! เธอแม้กระทั่งกลืนลูกๆ ที่ได้เขียนคำสัญญาของเขาด้วยเลือดของตนเอง เช่นที่พ่อมีพลัง มายาก็มีพลังด้วย

ลูกได้รับมรดกของพลังของพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจรถ้วนแล้วมายาก็ทำให้ลูกสูญเสียพลังนั้นเป็นเวลาครึ่งวงจรถ้วน สิ่งนี้ใช้กับบาร์ตนั้นคือผู้คนที่ เป็นของศาสนาเทพที่เปลี่ยนจากมีเงินเพียงพอกลับมามีเงินน้อยลง เวลาที่เมื่อลูกไปที่วัดของลักษมีและนารายณ์ ลูกก็จะประหลาดใจว่าลูกเป็นของสกุลนั้นอย่างไร เวลาที่ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน ดวงวิญญาณของผู้ที่ กำลังศึกษาเล่าเรียนกับบาบาสั้นกัน ก่อนหน้านั้นลูกเคยก้มศีรษะของลูกในทุกหนแห่ง เวลาที่ลูกมีความรู้ ลูกรู้ถึงชีวประวัติของ 84 ชาติเกิดของทุกคน แต่ละคนก็เล่นบทบาทของตนเอง พ่อพูดว่า ลูกๆ คงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ และแล้วลูกก็นำสันสกฤตของการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสไปกับลูก ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกกำลังจะกลายเป็น พ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดกำลังให้มรดกนี้แก่ลูก ไม่มีใครอื่นสามารถให้สิ่งนี้แก่ลูกได้ ไม่มีแม้แต่มนุษย์คนเดียวที่รู้ว่าลักษมีและนารายณ์ไปที่ไหน พวกเขาคิดว่าพวกเขากลับไปยังที่ที่พวกเขาได้จากมา เวลาที่พ่อพูดว่า ใช้สติปัญญาของลูกเพื่อตัดสิน ลูกเคยศึกษาพระเวทและคัมภีร์ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลาที่พ่อกำลังบอกความรู้นี้แก่ลูก เวลาที่จงตัดสินว่า หนทางความเลื่อมใสศรัทธาถูกต้องหรือพ่อถูกต้อง? พ่อ राम มีความถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยาในขณะที่ราวันไม่มีความถูกต้องตามศีลธรรมจรรยา ผู้คนที่พูดเท็จเกี่ยวกับทุกสิ่ง สิ่งนี้อ้างถึงสิ่งต่างๆของความรู้นี้ ลูกเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ลูกทั้งหมดเคยพูดสิ่งที่ไม่จริง แม้แต่ในขณะที่ทำทานและทำบุญ ฯลฯ ลูกก็เฝ้าแต่ลงบันไดมาเรื่อยๆ ลูกให้แก่ดวงวิญญาณอื่นเท่านั้น ดวงวิญญาณบาปผู้ที่ให้ดวงวิญญาณบาปอื่นจะกลายเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์และดวงวิญญาณบุญได้อย่างไร? ที่นั่น ไม่มีการให้และรับระหว่างดวงวิญญาณ ที่นั่นผู้คนที่ยืมเงินหลายแสนรูปีจากผู้อื่น ในอาณาจักรของราวันนี้มนุษย์ประสบกับความทุกข์ในทุกย่างก้าว เวลาที่ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันและมีหลายพันล้านในทุกย่างก้าวของลูก เหล่าเทพได้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้อย่างไร? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ เคยมีสวรรค์คงอยู่อย่างแน่นอน มีสิ่งซึ่งบอกของสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้คนที่ไม่รู้พวกเขาได้ทำการกระทำใดในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของพวกเขาที่ได้รับอาณาจักรนั้น นั่นคือโลกใหม่ และดังนั้นก็ไม่มีความคิดที่ไร้ประโยชน์ใดที่นั่น ที่นั่นถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข เป็นเรื่องของ 5000 ปี ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสัมผัสกับความสงบของการกลับมาบริสุทธิ์ ได้มีการคิดค้นวิธีการต่างๆ มากมาย พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมากกว่า ดินแดนแห่งความสงบคือสถานที่ที่อยู่อาศัยของลูกดวงวิญญาณ ที่ถูกเรียกว่าบ้านที่แสนหวาน เมื่อผู้คนที่กลับมาจากต่างแดนพวกเขา รู้สึกว่าพวกเขากำลังกลับไปสู่บ้านที่แสนหวานของพวกเขา บ้านที่แสนหวานของลูกคือดินแดนแห่งความสงบ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความสงบ ผู้ที่มีบทบาทที่จะมาในภายหลังก็จะอยู่ในดินแดนแห่งความสงบเป็นเวลายาวนาน บทบาทของบาบาก็จะสั้นมาก ลูกมีบทบาทของนักแสดงเอกหญิงและนักแสดงเอกชายที่เล่นในละครนี้ ลูกได้กลายเป็นนายของโลก ไม่มีใครอื่นสามารถมีความสุขซึ่งนี้ ไม่มีใครอื่นมีความสุขของสวรรค์ในโชคของเขาหรือเธอ เป็นเพียงลูกๆเท่านั้นที่ได้รับสิ่งนี้ พ่อมีความพอใจที่ได้เห็นลูกผู้ที่พูดว่า บาบาส ฉันจะพูดกับท่านเท่านั้น พ่อพูดว่า ลูกๆ พ่อดีใจที่ได้เห็นลูก พ่อมาหลังจาก 5000 ปีเพื่อพาลูกกลับไปจากดินแดนแห่งความทุกข์ไปสู่ดินแดนแห่งความสุข เพราะลูกถูกเผาอย่างสมบูรณ์ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ เวลาที่พ่อต้องไปและพาพวกเขาออกไปจากป่าช้าของพวกเขา เวลาที่ดวงวิญญาณทั้งหมดอยู่ที่นั่น พวกเขาทั้งหมดต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า ลูกๆ เก็บสัจธรรมเดียวเท่านั้นไว้ในสติปัญญาของลูกและลิ้มคนอื่น รักษาสายใยของลูกกับผู้เดียวเท่านั้น ลูกเคยพูดว่า เมื่อท่านมาเราจะ เป็นของท่านเท่านั้นและไม่มีใครอื่นเราจะทำตามคำแนะนำของท่านเท่านั้นและกลับมาสูงส่ง ผู้คนที่ร้องเพลง พระเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งใดและคำสอนของท่านก็สูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อพูดว่า ความรู้ที่พ่อให้ลูกจะหายไปภายหลัง พวกเขาพูดว่าคัมภีร์ของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา คงอยู่มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเวลาและราวันก็คงอยู่มาตั้งแต่เวลานั้นด้วยเช่นกัน ถามพวกเขาว่า ท่านเผาราวันมาเป็นเวลายาวนานเท่าไรและเหตุใดท่านจึงเผา? พวกเขาไม่รู้สิ่งใด เพราะพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พวกเขาเฉลิมฉลองด้วยความโอฬารตระการตาอย่างมาก พวกเขาเชิญแขกมากมายเมื่อพวกเขาทำพิธีของการเผาราวัน พวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่าพวกเขาทำหุ่นจำลองของราวันมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ละวันพวกเขาทำหุ่นจำลองที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น พวกเขาพูดว่าสิ่งนั้นเคยอยู่มาตั้งแต่ตอนเวลาเริ่มต้น อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ พวกเขาจะเฝ้าแต่เผาราวันไปอีกนานเท่าไร? ลูกเข้าใจว่ามีเวลาเหลืออยู่น้อยมาก และอาณาจักรของเขาก็จะไม่อยู่ต่อไปภายหลังจากนั้น พ่อพูดว่า ราวันนี้เป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกต้องเอาชนะเขา มีสิ่งที่แตกต่างมากมายในสติปัญญาของมนุษย์ ลูกรู้ว่าทุกสิ่งที่จะดำเนินต่อเนื่องมาในละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในแต่ละวินาที ลูกสามารถคำนวณว่าลูกเคยเล่นบทบาททั้งหมดมาเป็นเวลาที่ชั่วโง่ง, ก็ปีและกี่เดือน ความรู้ทั้งหมดนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูก บาบออธิบายทั้งหมดนี้แก่ลูก พ่อพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกเรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ โลกที่บริสุทธิ์คือดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เวลาที่ทุกดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์ เฝ้าแต่พูดอยู่เสมอว่า บาบาส บาบาส อย่าลืมสิ่งนี้และลูกก็จะจดจำชีพบาปอย่างสม่ำเสมอ นี่คือนายของเรา สิ่งแรกมีบาปที่ไม่ใช่ชีวิตจำกัดนี้ ด้วยการพูดว่า “บาบาส” ลูกจะสัมผัสกับความสงบของมรดกของลูก ลูกจะไม่มีความคิดเช่นนั้นด้วยการใช้เพียงคำว่า “ภควัน” หรือ “อิสวร” บอกทุกคนว่าพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดกำลังอธิบายผ่านบราห์มา นี่คือนายพาทนะของท่าน ท่านพูดผ่านผู้นี้ พ่อทำให้ลูกๆไปเป็นเทพ ความรู้ทั้งหมดบรรจุอยู่ในเข็มติดหน้าอกนี้ ในเวลาสุดท้ายลูก

จะจดจำดินแดนแห่งความสงบนั้นและดินแดนแห่งความสุข ลูกจะลืมดินแดนแห่งความทุกข์ ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าทุกคนจะมาในภายหลังตามลำดับกันไปในเวลาของตนเอง มีอิสลาม คริสเตียนและชาวพุทธ ฯลฯ มากมาย มีหลายภาษา ในตอนเริ่มต้นมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ศาสนาอื่นๆ มากมายปรากฏขึ้นมาในเวลานี้ สงครามมากมาย ฯลฯ เกิดขึ้น ทุกคนกำลังต่อสู้รบรา เพราะพวกเขาได้กลับมากำพราบ้า เวลานี้พ่อพูดว่า ไม่มีใครสามารถชิงอาณาจักรที่พ่อให้ลูกไปจากลูกได้ พ่อให้มรดกของสวรรค์แก่ลูก ซึ่งไม่มีใครสามารถชิงไปได้ ลูกต้องคงอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและมั่นคง พายุของมายาจะมาอย่างแน่นอน ผู้ที่ไปล่วงหน้าจะสัมผัสกับทุกสิ่งก่อน โรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด ฯลฯ ต้องจบสิ้นลงตลอดไป เหตุนี้เองลูกไม่ควรกลัวที่จะชำระบัญชีกรรมของลูกเมื่อความเจ็บป่วยของลูก ฯลฯ เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จะมาในเวลาสุดท้าย และแล้วในภายหลังจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เหลืออยู่เลย สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะประทุในเวลานี้ มายาแม้กระทั่งจะทำให้ผู้ที่แก่ชรากลับเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง เมื่อผู้ชายเข้าสู่วัยเกษียณ ก็ไม่มีผู้หญิงที่นั่น ชันยาสชีกีไปอยู่ในป่าด้วย ไม่มีผู้หญิงที่นั่นเช่นกัน พวกเขาไม่มองใครเลย พวกเขาเพียงแต่รับของบริจาคของพวกเขาและจากไป ก่อนหน้านั้นพวกเขาจะไม่แม้กระทั่งมองไปในทิศทางที่ผู้หญิงอยู่ พวกเขาคิดว่าสติปัญญาของพวกเขาจะถูกดูถูกอย่างแน่นอน แม้แต่ในความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชาย สติปัญญาาก็ถูกดูถูก เหตุนี้เองบารพุดว่า จงมีสายตาของความเป็นพี่น้อง อย่าได้แม้กระทั่งคิดถึงชื่อของร่างกาย นั่นคือจุดหมายปลายทางที่สูงมาก ลูกต้องไปสู่จุดที่สูงที่สุด อาณาจักรนี้กำลังมีการก่อตั้งขึ้น สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกพูดว่า เราจะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ พ่อพูดว่า ทำตามศรีมัทและกลายเป็นเช่นนั้น พายุของมายาจะมาแต่ลูกต้องไม่ทำสิ่งใดที่เป็นบาปด้วยอวัยวะทางร่างกายของลูก ผู้คนถึงอย่างไรก็ล้มละลาย ฯลฯ ไม่ใช่เป็นเพราะลูกเข้ามาในความรู้ที่ลูกจะล้มละลาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้เฝ้าแต่เกิดขึ้นเรื่อยๆ พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ บางครั้งบางคนก็ทำงานรับใช้ได้ดีและอธิบายความรู้นี้ให้กับผู้อื่นและแล้วพวกเขาก็ล้มละลาย อย่างไรก็ตามมายามีพลังมาก แม้แต่คนที่ดีมากก็ล้มลง พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายว่า ลูกๆ ผู้ที่ทำงานรับใช้ของพ่อคือผู้ที่พ่อรัก พวกเขาทำให้คนอื่นมีความสุขและดังนั้นพ่อก็เฝ้าแต่จดจำลูกๆ เช่นนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าได้ติดกับในรูปและนามของใครและประณามชื่อเสียงของวงศ์สกุล อย่าได้ถูกหลอกลวงโดยมายาและสร้างความรู้ให้กับบางคน ประกาศสิทธิ์ในมรดกของพลังของลูกจากพ่อ
2. ปลุกฝังสันสการ์ของการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอที่นี่ เวลานี้อย่าได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับดวงวิญญาณบาปอย่างกลัวความเจ็บป่วย ฯลฯ ชำระสะสางบัญชีกรรมทั้งหมดของลูกในเวลานี้

พร: ขอให้ลูกกลับมาปราศจากร่างโดยใช้พลังใจที่จะใส่จุดพลุสต่อប់กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมด รากฐานของการกลับมาปราศจากร่างในหนึ่งวินาทีก็คือการมีทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด การวางเฉยนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เช่นนั้นที่ไม่ว่าลูกจะปลูกอะไรก็ตามมันจะเกิดผลทันที ดังนั้นเวลานี้มีพลังใจเช่นนั้นที่เมื่อลูกมีความคิดที่จะจบสิ้นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมด มันก็จะจบสิ้นในหนึ่งวินาที เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการ ทุกที่ที่ลูกต้องการ และไม่ว่าในสภาพใดก็ตามที่ลูกต้องการที่จะทำให้ตนเองมั่นคง จัดระบบตนเองในหนึ่งวินาที และอย่าให้งานรับใช้ดึงลูก ใส่จุดพลุสต่อប់ในหนึ่งวินาทีและลูกจะกลับมาปราศจากร่างได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์: เพื่อที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ จงกลายเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

***** โอม ขานติ *****